

# CHUYỆN LẠ NHÀ TÙ

LS. Ngô Tăng Giao

## Tù nhân chui như rắn qua khe cửa hẹp bỏ trốn

Truyện nước Nga: Một video đã ghi lại cảnh tượng không thể tin nổi khi một tù nhân người Nga từ từ chui qua khe cửa nhỏ hẹp vốn dùng để đưa thức ăn vào buồng giam rồi bỏ trốn.

Tù nhân chui qua khe cửa như một chú rắn. Sau khi tiếp đất, người này với tay lấy quần áo bên trong phòng giam, ăn mặc chỉnh tề rồi rời khỏi hiện trường. Tù nhân lẩn trốn bên ngoài.

Tù nhân Rustam Shahrudinov, 25 tuổi, bị bắt giam vì tội trộm cắp. Sau khi nhận thấy khe cửa đưa đồ ăn đủ lớn để lách người qua, Rustam đã tận dụng thời cơ vào lúc 4 giờ chiều và trốn thoát. Kỳ lạ là thời điểm này không hề có bất kì nhân viên an ninh nào chú ý tới hành động của Rustam.

Quản lý trại giam cho biết giám thị phụ trách ngày hôm đó đã bị kỉ luật và có thể bị sa thải vì hành động tắc trách của mình. Truyền thông địa phương nói rằng Rustam có biệt tài ăn trộm và rất nổi tiếng với khả năng chui qua những ô cửa hẹp vào nhà "khoảng" tài sản. Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, Rustam bị truy nã gắt gao.

## Tù nhân mượn áo em trai thoát khỏi nhà tù

Truyện Tây Ban Nha: Một phạm nhân người Pakistan đã trốn thoát khỏi nhà tù Modelo de Barcelona tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) bằng đổi quần áo cho người em trai có ngoại hình giống với hắn.

Phạm nhân trốn khỏi nhà tù sau đó bị cảnh sát truy nã để bắt lại. Trong khi đó, người em trai đang bị giam tại nhà tù sau khi nhân viên của nhà tù phát hiện sự hoán đổi. Người em trai sẽ bị xét xử tại tòa án với tội danh giúp tù nhân vượt ngục.

Các nhân viên làm việc trong nhà tù cho biết vụ vượt ngục xảy ra do thiếu công nghệ trong nhà tù: "Thiếu hệ thống kiểm tra dấu vân tay điện tử là nguyên nhân dẫn tới vụ vượt ngục ngỡ ngàng này".

## Sinh 4 con với vợ dù ở tù 15 năm

Truyện nước Palestine: Tù nhân Palestine tên là Rafat Al-Qarawi bị bắt năm 2006 vì hoạt động khủng bố trong phong trào nổi dậy chống Israel (Intifada) lần thứ hai và bị tuyên 15 năm tù. Tuy nhiên, trong thời gian này, anh vẫn sinh được bốn đứa con.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây Rafat tiết lộ làm cách nào để có con dù không hề gần gũi thể xác với vợ. Theo đó, Rafat tuần tình trùng ra ngoài trại giam bằng cách cho vào các túi đựng khoai tây chiên, đưa cho vợ. Người vợ sau đó đi thẳng đến một phòng khám vô sinh để tiến hành thụ tinh.

"Chúng tôi thường tuần tình trùng ra ngoài qua khu vực căng-tin", Rafat nói. "Nhà tù cho phép tù nhân đưa cho người nhà mình túi đồ có chứa năm món. Nhiều tù nhân như tôi xuất tinh vài giây trước khi người ta gọi tên mình và đặt nó vào trong túi, bọc, đánh dấu lại theo cách đã thông báo trước cho người thân trong lần thăm trước". Các túi bánh hay khoai chiên chứa tinh trùng sẽ được dán lại để lính canh

không phát hiện ra điều bất thường. "Khi đi gặp người thân, chúng tôi mang nó theo. Người đến nhận thường là vợ hoặc mẹ chúng tôi", Rafat, người hiện mãn hạn tù, kể. "Tất nhiên, ai cũng ghi tên họ trên túi. Sau khi nhận chúng, người nhà sẽ đưa tới Trung tâm Y tế Razan tiến hành thụ tinh".

Tiết lộ của Rafat khiến giới y khoa sửng sốt, do thời gian sống của tinh trùng khi ra khỏi cơ thể người thường được tính bằng giây, tối đa là vài phút. Nguồn tin báo chí cho biết hơn 100 đứa trẻ đã chào đời theo cách trên.

## **Người đàn ông ngồi tù 103 năm vẫn sống trở về**

Truyện nước Nga: Sau 103 năm tù giam, vào năm 1998, một tù nhân đã hiên ngang bước ra khỏi tù ở tuổi 120.

Chuyện xảy ra vào năm 1895 của thế kỷ 19, cậu trai trẻ Golley 17 tuổi sống cùng gia đình tại vùng Seberia của nước Nga. Một ngày nọ do con bò của gia đình đi lạc vào trang trại nhà hàng xóm nên chàng thanh niên 17 tuổi Golley đã bị người này mắng té tát. Không những thế, do có mâu thuẫn từ trước nên người hàng xóm đã không trả lại con bò cho gia đình Golley. Tức giận vì hành vi ngang ngược, chàng trai Golley khi đó trong lúc nóng giận đã nổi sùng giết chết người hàng xóm.

Cũng thật không may rằng, gia đình nạn nhân lại giàu có bậc nhất trong vùng và họ đã tìm mọi cách để Golley phải trả giá. Và kết cục, chàng thanh niên Golley đã bị các nhà chức trách tuyên án... 100 năm tù giam. Tuy nhiên vì quá tuyệt vọng về mức án này mà cực chẳng đã Golley đã lên kế hoạch trốn tù. Chỉ 1 tháng sau, Golley đã bị bắt lại và "được" cộng thêm ba năm tù nữa, thành 103 năm.

Kể về cuộc sống 103 năm trong tù, ông Golley nói rằng ông đã sống trong một thế giới hoàn toàn biệt lập mà không hề biết những sự việc thay đổi xung quanh mình. Cho đến năm 1998, khi ông ra tù mà cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một thế giới khác. "Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy máy bay. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó tôi cứ ngỡ đó là con chim khổng lồ bay lạc phía gần nhà mình." – Ông bộc bạch.

Cũng theo Golley, thậm chí, khi đất nước trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới ông cũng không hề hay biết. Điều khiến ông đau lòng nhất cũng chính vì ông cũng không biết rằng, bố mẹ mình đã chết trong một cuộc ném bom của phát xít Đức trong Thế chiến thứ nhất.

Một điều đặc biệt nữa là ông Goolley cũng chưa từng được cầm tay hay hẹn hò với bất kỳ cô gái nào trong suốt cuộc đời của mình. Theo Golley cho biết, nhà tù nơi ông trải qua 103 năm chỉ nhốt các tù nhân nam, tù nhân nữ được giam ở một khu khác. Vì vậy cuộc sống của ông lại càng thêm vô vị và tẻ nhạt.

Cũng trong cuốn tự truyện, người đàn ông này cũng chia sẻ đã chứng kiến sự ra đi của những người bạn tù cùng lứa tuổi từ cách đây vài chục năm. Mỗi người chết một cách khác nhau nhưng ai cũng có nguyện vọng trước khi chết được ra khỏi nhà tù 1 lần, nhưng chẳng mấy ai thực hiện được điều đó. Chính vì thế mà ông luôn tự nói với mình rằng phải sống đến khi ra khỏi nhà tù dù thời gian có dài thế nào đi chăng nữa.

## **Vào nhầm phòng... lĩnh án tù 3 năm**

Vào nhầm phòng, phát sinh quan hệ với vợ người khác do tưởng lầm là bạn gái mình, người đàn ông đi tù 3 năm 6 tháng. Sự việc hi hữu xảy ra ở Tô Châu, Trung Quốc, chỉ vì say rượu vào nhầm nhà, người đàn ông để xảy ra nhiều hệ lụy khiến bản thân phải đi tù.

Sáng ngày hôm đó, anh Chung say rượu nên quay về phòng. Vốn dĩ, anh Chung ở cùng với bạn gái là cô Quách ở phòng 1501. Nhưng bữa đó, anh Chung cãi nhau với bạn gái nên một mình quay lại phòng. Do quá say, khi thang máy dừng ở tầng 15, anh Chung nhìn nhầm số phòng 1504 thành 1501. Bất ngờ, anh mở được cửa phòng 1504. Khi vào trong, định ninh là nhà mình, anh Chung cố gắng mở đèn rồi tìm đường vào phòng ngủ. Tới phòng ngủ, anh Chung mơ màng thấy một cô gái trên giường. Nghĩ rằng đó chính là cô Quách, anh Chung ôm lấy và hai người phát sinh quan hệ.

Buổi đó, cô gái họ Từ tưởng chồng đã về nên vẫn yên tâm ngủ. Vì nghĩ là chồng nên cô Từ đồng ý và hai người phát sinh quan hệ thể xác. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả hai vô cùng hoảng hốt. Anh Chung cũng tự nhận mình sai, quyết định ra đầu thú. Tuy rằng trước tòa, anh Chung cho rằng vì chìa khóa phòng mình có thể mở được phòng của cô Từ nên mới phát sinh quan hệ.

Camera giám sát ghi nhận, trước đó, anh Chung say khướt, dùng thang máy đi lên đi xuống ở các tầng, sau đó, dùng thang máy ở tầng 15 và đi vào nhầm phòng nhà cô Từ. Thế nhưng, qua những chứng cứ thu thập được, quan tòa lại cho rằng, anh Chung có nhận thức được cô Từ không phải bạn gái mình, thế nhưng lợi dụng cô Từ không phân biệt được thân phận thật sự, đã cưỡng gian cô hàng xóm. Cuối cùng, mức án phạt dành cho anh Chung là 3 năm 6 tháng.

### **Cãi nhau, một cô bóp cổ cha ruột đến chết**

Chuyện nước Mỹ: Một cô ở Long Beach bị bắt sau khi bị cáo buộc bóp cổ cha ruột trong lúc cãi nhau làm ông ta thiệt mạng sau đó. Ông Juan Ochoa Rodriguez, 74 tuổi, qua đời ở bệnh viện địa phương, hơn một tuần sau khi cô con gái bị bắt vì tấn công ông ta. Cảnh sát đang đề nghị truy tố cô con gái tội giết người sau khi cha cô ta qua đời.

Cô Genesis Noemi Ochoa, 30 tuổi, tấn công cha và một phụ nữ không nêu tên tại căn nhà ở đường Long Beach. Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy cả hai nạn nhân bị thương nặng ở cổ và lập tức đưa họ đi bệnh viện.

Cảnh sát xác nhận cô Genesis là nghi can và bắt cô ta ngày hôm sau với cáo buộc mưu sát hại và hành hạ người cao niên. Gần hai tuần sau khi vô bệnh viện, ông cha qua đời vì chấn thương. Cô con gái bị giam, tiền thế chân tại ngoại là \$2 triệu. Điều tra viên đang nộp giấy tờ cho Biện Lý Cuộc Los Angeles County để yêu cầu thêm tội giết người vào cáo trạng. Riêng ông cha bị chết, còn nạn nhân nữ nêu trên cũng bị tấn công nhưng được bệnh viện cho về.

### **Đích danh thủ phạm là thằng con “quý tử”**

Chuyện Việt Nam: Lễ hội chùa Hương mở ra cơ hội làm ăn cho mọi người. Hai ông bà nọ mang hàng lên chùa bán và ở lại suốt mùa lễ hội. Cả hai không ngờ việc vắng nhà lâu ngày đã tạo cơ hội cho đứa con “quý tử” của mình thể hiện tay nghề thật kết.

Do nghiện game online, Bùi Quang Minh (sinh năm 2000) nợ nần đăm đìa. Năm ngoái, bố mẹ hắn đã phải trả tiền nợ game của Minh lên đến 60 triệu đồng. Giờ thì hắn lại tiếp tục nợ, tiền bố mẹ có cho bao nhiêu cũng chẳng bao giờ đủ cho hắn nướng vào những trò chơi vô bổ. Thế là hắn lợi dụng bố mẹ hắn vắng nhà lâu ngày làm một cú lớn. Minh dùng búa, kim và thanh sắt có đầu nhọn đục kết sắt lấy được 6 cọc tiền, tất cả đều có mệnh giá 500,000 đồng, tổng số tiền là 300 triệu đồng. Sau

khi lấy được tiền, Minh cất giấu ở phòng riêng và tiếp tục đi làm nhân viên phục vụ một quán bia ở nội thành Hà Nội.

Sau khi phát hiện mất số tiền lớn, mẹ của Minh đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm. Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh. Từ dấu vết khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều dấu vết tội phạm để lại bất thường khi chúng chỉ lấy đi 300 triệu đồng, mà không lấy toàn bộ số tiền, vàng trong két... Qua thẩm vấn từng người trong gia đình, công an xác định thủ phạm của vụ “Trộm cắp tài sản” chính là “quý tử” con trai chủ nhà.

Lúc đó bố mẹ hắn mới ngớ người ra, và tự hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” khi con trai họ đã hư hỏng hết thuốc chữa.

## **Đồng ý cưới nạn nhân, kẻ hiếp dâm được tòa tha tù**

Chuyện nước Pakistan: Tòa án Pakistan trả tự do cho kẻ hiếp dâm sau khi anh ta cưới nạn nhân theo thỏa thuận do hội đồng trưởng lão ở Tây Bắc nước này làm trung gian, luật sư anh ta loan báo.

Tội phạm Dawlat Khan, 25 tuổi, bị tòa cấp dưới kết án tù chung thân vì hiếp dâm một phụ nữ khiếm thính. Anh ta được tha tù sau khi Tối Cao Pháp Viện chấp thuận thỏa thuận bên ngoài tòa án mà gia đình nạn nhân đồng ý.

“Kẻ hiếp dâm và nạn nhân là bà con,” ông Ali, luật sư của tội phạm Khan, cho hay. “Gia đình cả hai bên làm hòa sau khi đạt được thỏa thuận nhờ hội đồng trưởng lão giúp đỡ,” ông Ali thêm. Tội phạm Khan bị bắt sau khi nạn nhân chưa chồng của anh ta sinh con và kết quả xét nghiệm y khoa chứng tỏ anh ta là cha ruột đứa bé.

Tội hiếp dâm rất khó truy tố ở Pakistan, đất nước đối xử với phụ nữ như công dân hạng hai. Trong số những vụ bị đưa ra tòa, tỉ lệ kết tội chưa tới 3%. Người Pakistan ít báo cáo tội hiếp dâm vì sợ tai tiếng. Sai sót trong quá trình điều tra, thủ tục truy tố kém, và thỏa thuận bên ngoài tòa án cũng góp phần làm cho tỉ lệ kết tội hiếp dâm ở nước này rất thấp.

Quyết định của tòa làm những nhà hoạt động nhân quyền bất bình vì cho rằng làm như vậy giống như hợp pháp hóa nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở Pakistan, nơi phần lớn những vụ hiếp dâm không được báo cáo. Ủy Ban Nhân Quyền Pakistan cho hay họ “kinh hoàng” với phán quyết đó. “Hiếp dâm là tội ác không thể điều đình bằng ‘thỏa thuận’ kết hôn,” ủy ban này viết trên Twitter.

## **Một cư dân nhận tội ‘khoe của quý’ với 10 bé gái**

Chuyện nước Mỹ: Hồ sơ tòa án đưa tin cho biết một cư dân Orange County nhận tội phơi bày bộ phận sinh dục trước 10 bé gái trong năm tháng hồi năm 2018, và lập tức bị tòa ra lệnh quản chế một năm.

Bị cáo Kaszynski, 36 tuổi, nhận 10 tội “khoe của quý” và chín tội quấy rầy trẻ em, tất cả là tội nhẹ, theo hồ sơ tòa án. Theo thỏa thuận nhận tội mà ông John Adams, chánh án Tòa Thượng Thẩm Orange County, đưa ra, bị cáo Kaszynski được xóa một tội đại hình về bắt cóc, một tội nhẹ về quấy rầy trẻ em và một tội nhẹ về phơi bày bộ phận sinh dục.

Phía công tố phản đối thỏa thuận nhận tội này.

Chánh Án Adams tuyên án bị cáo Kaszynski 180 ngày tù, nhưng bỏ hình phạt này nếu ông ta không phạm tội thêm nữa trong một năm quản chế. Ngoài ra, ông ta còn phải ghi danh là tội phạm tình dục ít nhất 10 năm.

Tội phạm Kaszynski bị bắt năm 2018, sau khi điều tra viên xác định ông ta là nghi can bằng cách lần theo số điện thoại di động ở những nơi mà ông ta bị báo cáo

“khoe của quý” từ Tháng Hai tới Tháng Bảy, 2018 Theo cáo trạng, ông ta ngồi trên xe hơi “khoe của quý” với bé gái từ 9 tới 14 tuổi gần trường học khắp Orange County. Ít nhất một lần, ông ta kéo một bé gái vô garage nhà ông ta để “khoe của quý.”

Cảnh sát để ý tới ông ta khi một trong các nạn nhân kể lại sự việc với cha mẹ và họ báo cáo với cảnh sát. Nếu bị kết tội theo cáo trạng ban đầu – một tội đại hình về bắt cóc, 10 tội nhẹ về quấy rầy trẻ em và 11 tội nhẹ về phơi bày bộ phận sinh dục – tội phạm Kaszynski có thể ngồi tù tiểu bang tối đa 20 năm, sáu tháng.

---